

เชื่อมชีวิตมวงโกมารภักจ์

ย

[เลียบ](#) ชนะศึก "ชุมทรัพย์วัฒนธรรมกลาง"

ประพันธ์ถวายวัดมวงโกมารภักจ์

ย

เชื่อมชีไปที่ ๑

ใบที่หนึ่ง ฟังหมายลมหายสิ้น จอมสุรินทรบ้านลิพอนตอนดักขัย
ต้องโทษวากบฏยศสิ้นไป ต้องจำใจรับหน้าชีวาวาย
ใครเสี่ยงได้ไบนี่ไม่ตื่นัก ปรบกำหอบตัวเจียมหัวหาย
หมั่นสวดมนต์เสียบ้างมีทางคลาย งามของหายสูญแท้แล้วแน่นอน
ถามความไข้นั้นหนารักษายาก จะออกปากสู้ความตามสังหรณ์
ก็แสนยากฝ่าฟันหลายชั้นตอน เจริญพรไบนี่ไม่ตีเอเยฯ

เชื่อมชีไปที่ ๒

ใบที่สอง ตอนที่ท่านจอมร้าง ได้มาสร้างบ้านเคียนเป็นเมืองสอง
บ้านตอนที่ค้ำบอกเฒ่าเจียดทอง จอมร้างนั่งตางมารตามาสร้างงาน
ค่ายนาใหญ่บ้านเคียนที่เตียนโถงที่เกี่ยวข้องวัดนาสร้างตั้งถิ่นฐาน
ติดล้าคลองบางใหญ่ไหลเป็นธารมีเรือผ่านนำสินค้ามาต่างเมือง
ใครเสี่ยงได้ไบนี่ดีประเสริฐจะบังเกิดเงินทองของชาวเหลือ
ที่หน้าแห่งแคลงใจไม่แค้นเคือง ถามถึงเรื่องหนี้สินจะสิ้นไป
ถามเป็นความสู้ไดยังไม่แพ้ ถามคุแนชานอยค้อยแจ่มใจ
คงสมมาดปรารถนามาจากไกล จงตั้งใจสร้างบุญมีคุณเอเยฯ

เชื่อมชีไปที่ ๓

ใบที่สาม จอมร้างสร้างเป็นหลัก มีเมียรักร่วมชมเสน่ห์หา
แม่หมาเสียสาวเมืองไพรที่ไกลตา บังเอิญมาค้าขายจึงได้กัน
มีลูกสาวลูกชายได้มีชื่อ มุกจันคือเทพสุนทรพรสวรรค์
ใครเสี่ยงได้ไบนี่ตามปิววัน จะฝ่าฟันหนักใจในการงาน
อันเรื่องร้ายยังไม่มีดีก็ฝัน เรือโตคลื่นไกลหาตเสียงขาดฉาน
มันหนักหนอยภายหลังมีศฤงคาร สถานการณ์ทั้งหลายกลายเป็นดี
ถามความไข้จะคลายเมื่อรักษา เรื่องเงินตราพอใช้ไม่เต็มที
สร้างบุญด้วยเช่นกันนั้นแหละดี ให้ท่านมีโชคชัยต่อไปเอเยฯ

ย

เชื่อมชีไปที่ ๔

ใบที่สี่ พม่าขึ้นมารบ ตีตลบปักชั้ไตเสียหลายแห่ง
กองทัพเรือเล็กใหญ่ไพร่พลแรง ปืนกำแหงชิงค่ายฝ่ายบ้านดอน
ทหารไทยยิงปืนเสียงครืนครัน พม่าพรั่นใจรับสั่งทัพถอน
ใครเสี่ยงได้ไบนี่มีอวรณ์ จำจากจรห่างถิ่นหากินไกล
คนเป็นมิตรคิดเขลาเอาประโยชน์ จะเอาโทษยกความเข้ามาใส่
ถามลากลผู้หายไข้แข่งบอกแจ้งใจ นาน ๆ ไปค่อยคลายหายไปเอเยฯ

เชื่อมชีไปที่ ๕

ใบที่ห้า ท่านเจ้าฟ้าองค์ศักดิ์สิทธิ์ จะทนพิษแผลพันนั้นไม่ไหว
ประสาหนั่งนอกได้แต่ภายใน สู้แข็งใจทนอยู่รู้อาการ
ครบเจ็ดวันตามสัญญาชะตาขาด บอกประกาศทราบสิ้นทั่วถิ่นฐาน

ขาดสองท่านล้มนอนสิ้นลมปราณ ใครพบพานไปนี้จะมิชั้ย
ข้างต้นร้ายปลายดีไม่มีโทษ ได้ประโยชน์ตอนหลังยังสดใส
ถามเป็นความสุขได้ดังหมายใจ จะเป็นใหญ่ชื่อดังตอนหลังมา
ช่วยอุทหนุนทำบุญกับวัดม่วง จะโชติช่วงชัชวาลในกาลหน้า
ไหว้พระทั้งสามตามศรัทธา โมทนาสร้างกุศลได้ผลเออยะ

เชื่อมชีใบที่ ๖

ใบที่หก ย่าจันนั้นมีคู่ เจ้าเมืองผู้แต่งงานเป็นการใหญ่
ท่านหม่อมภักดีมีโชคชัย ลูกคนใหญ่เจ้าเมืองอันเรื่องรอง
ตะกั่วทุ่งญาติชิดติดกลาง เกิดแม่ปรางลูกสาวสวยขาวผ่อง
มีลูกชายพอเทียบสองพี่น้อง ใครเลี้ยงต้องไบนี่จะมีทุน
ไปทางไหนมีคนใช้ให้แต่ลาก อย่าพูดหยาบน้อมกายให้เขาหนุน
ถามเป็นความชั้ยชนะพระการุณ ช่วยเจ็จจนเจ็บไข้ก็ได้คลาย
ถามเนื้อคู่มั่นไม่แชช้า โชควาสนาลูกเมียไม่เสียหาย
จะเดินทางพบดีไม่มีร้าย หมดทำนายนพาที่เท่านี้เออยะ

เชื่อมชีใบที่ ๗

ใบที่เจ็ด ย่าจันพลันเศร้าโศกวิบโยคเวทนานาใจหาย
เพราะสามหม่อมศรีถึงวางวายทั้งลูกชายลูกสาวแสนเศร้าใจ
ใครเลี้ยงได้ไบนี่จะมีทุกข์ ความเจ็บรุกรมดที่หนีไปไหน
จะพึ่งมิตร มิตรก็ทำเสียเข้าใจจะพึ่งใครก็ราคะวิคูณ
ถามเงินทองของรักจกหมดสิทธิ์ หันพึ่งมิตรที่หมายก็หายสูญ
ถามเป็นความถึงได้ไม่สมบุญรณ เขาเก็อกุลยกยอพอประทั้ง
ถามความไข้ควรจะย่ำที่อาศัย ถัดตั้งใจทำได้ไม่หมดหวัง
หมันสวดมนต์ภาวนาหาพลัง เอาจิตตั้งพุทธคุณสร้างบุญเออยะ

เชื่อมชีใบที่ ๘

ใบที่แปด ฝรั่งเศสอังกฤษ ผู้เป็นมิตรกับย่าจันได้ผันผาย
นำสินค้าลงเรือเหลือสบาย มาค้าขายเมืองกลางสองข้างคลอง
เที่ยวรบซื้อสินค้าหาดีบุก เรือเล็กทุกเสื่อผ้าคำสั่งของ
ชื่อกับตันฟรานซิสโลที่ตั้งใจปอง ใครเลี้ยงต้องไบนี่ดีหลายตอน
ถามหาลากว่าได้ไม่ขัดข้อง เป็นเงินทองมากโชสโมสร
หมดเจ็บไข้ได้สุขไม่ทุกข์ร้อน ไปพักผ่อนทางไกลสุขใสเออยะ

เชื่อมชีใบที่ ๙

ใบที่เก้า ฝรั่งเศสเมืองกลางจะมาสร้างท่าเรือใหญ่เหลือแสน
เราไม่ให้ขับไล่พวกต่างแดน ฝรั่งเศสแค้นทวนที่พลิกกลับป็นิ่ง
เป็นแผนการพวกทหารของอังกฤษ สมคบคิดลาเมืองขึ้นให้คืนหลัง
เราสู้ทำตามทันดินทุรัง ยังไม่ฟังไล่ขับจนอับอาย
ใครเลี้ยงได้ไบนี่จากที่บ้าน ทั้งการงานเงินเบี่ยจะเสียหาย
หมดเครดิตไม่มีแต่จ่าย ขาดผีพายเปรียบเรือยากเหลือเกิน
ถามเป็นความว่าต้องแพ้นคราวนี้ ถามเรื่องที่ยศหายไม่สรรเสริญ
ถามเรื่องลากอาจได้โดยบังเอิญ ขอชวนเชิญทำบุญอุทหนุนเออยะ

เชื่อมชีใบที่ ๑๐

ใบที่สิบ ย่าจันสรรสักละข ทหารเอกรับใช้ฝ่ายเมืองกลาง
ที่วัดม่วงหลังค้ายไม่อำพราง แล้วเสริมสร้างเพลงรบครบทุกตอน
ให้้องมุกลูกเทียบได้เรียนรู้ รำดาบสู้เชิงทหารอาจารย์สอน
ทั้งทวนหอกลอกกลับติดกับกร ย่าจันสอนลูกไว้ไม่อำพราง
ใครเลี้ยงได้ไบนี่เป็นที่ชัด้ จะกำจัดศัตรูที่มาขวาง
ถึงปองร้ายเท่าใดไม่มีทาง เปรียบเหมือนอย่างธรรมชาติมาร
ถามความไข้ว่าคลายไม่หายขาด แต่สามารถอยู่ได้ไม่อวสาน
ถามหาลากจรงพอประมาณ ในเรื่องงานสมหวังดังคิดเออยะ

เชื่อมซีไบที่ ๑๑

ที่สิบเอ็ด เด็ดแท้มหมาเลีย ฝ่าละเหี่ยหาทางสร้างสุหร่า
เจ้าเมืองให้ได้สร้างกว้างไม่เบา ปลุกลุหร่าในค้ายฝ่ายบ้านเคียน
มุสลิมน้อยใหญ่ในเมืองกลาง วันศุกร์นั่งพร้อมกันไม่หันเหียน
ได้สร้างรักรัสมัคคีมีแนบเนียน ค้ายบ้านเคียนเป็นตัวอย่างทางไมตรี
ถ้าเสี่ยงได้ไบนี่จะมีพรรค มาชวนชักถามทักเสริมศักดิ์ศรี
เรื่องเงินทองข้าวของต้องมากมี ลากลอยดีมีโชคสิ้นโรคภัย
ถามของหายได้พบมาครบถ้วน ตามกระบวนโชคชะตาตั้งปราศรัย
หมั่นมานะบากบั่นขยันไป คงจะได้มีสุขไม่ทุกข์เอ๋ย

ย

เชื่อมซีไบที่ ๑๒

ที่สิบสอง ย่ามูกกับย่าจัน ต้องโทษทัณฑ์เป็นขบถไม่สดใส
เจ้าเมืองป่วยถูกจับยิ่งคับใจ ยังต้องไปสู้ความตามสำนวน
ถูกกล่าวหาว่าไม่ตรงต่อกษัตริย์ ถูกรวบรัดพระยาธรรมนำสืบสวน
ตะกั่วท่งพมาบุกรุกรบกรวน เข้าตีรอนทหารแยกแตกกระจาย
พระยาธรรมไตรโลกแม่ทัพหน้า สิ้นชีวีในสนามหมดความหมาย
แม่มูกจันฝ่าวงล้อมยอมพลีกาย หนีมาได้กู่กลางไม่วางวาย
ใครเสี่ยงได้ไบนี่ได้คืนก มีทั้งรักมีทั้งขมได้สมหมาย
ถามหาลากว้าซ่าถาสบาย ของที่หายได้กลับนับจำนวน
ถามเป็นความสู้ไต้ยังไม่แพ้ มีคนแก่เพิ่มมาเรื่องนาสวน
ถามความไข้พอประทังดังที่ควร ออย่าชักชวนสร้างบาปที่หยาบเอ๋ย

เชื่อมซีไบที่ ๑๓

ที่สิบสาม พม่าล้อมเมืองกลาง พี่น้องนางมูกจันเข้าฟันฝ่า
จับดาบคู่สู้ศึกที่ฮึกมา โคกพม่าอนุสรณ์แต่ก่อนกาล
หนึ่งเดือนเศษศัตรูอยู่ไม่ได้ ต้องมาพ่ายสองสตรีที่หัวหาญ
ยอมเล็กทัพกลับแควนแดนมานมาร ประมาณกาลสองร้อยปีที่มิมา
ใครเสี่ยงได้ไบนี่มีประวัติ ข้าเห็นชัดจะมียศฐา
จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินพันนินทา เรื่องลากลากไต้ในไม่นาน
แต่เดี๋ยวนี้ต้องจนทนไปเกิด จะก่อเกิดลาภใหญ่อันไพศาล
ถามความไข้หมดโรคโรคบันดาล สละทานเสียบ้างมีหวังเอ๋ย

เชื่อมซีไบที่ ๑๔

ที่สิบสี่ มีพระราชโองการ ได้โปรดปรานพี่น้องทั้งสองศรี
ย่าจันพี่เป็นเทพกษัตริย์ น้องมูกยังมีสาวท้าวศรีสุนทร
ใครเสี่ยงได้ไบนี่จะดีเลิศ จะประเสริฐเกษมสุขสโมสร
จะนึกเงินหาทองของอาภรณ์ จะหลับนอนเรื่องร้ายก็หายไป
ถามความไข้ได้ป่วยหมดช่วยรอด เดินทางปลอดภัยอันตรายได้สุกใส
ถามลูกหน้ทรัพย์สิ้นจากถิ่นไกล ถ้าตั้งใจเอากลับโชครับรอง
ถามสิ่งใดได้สมอารมณ์มาด จะแคล้วคลาดอันตรายไม่มัวหมอง
เชิญสละทนต์ทรัพย์เข้าจับจอง เป็นเจ้าของงานบุญนาคคุณเอ๋ย

เชื่อมซีไบที่ ๑๕

ที่สิบห้า สามีย่าจัน ถึงดับขันธจากไปน่าใจหาย
เมืองถูกพม่าล้อมมาหนีตาย ยังต้องจ่ายเงินตราค่างค่าเป็น
เป็นผู้หญิงรับภาระอยู่มากด้าน ทั้งการบ้านการเมืองเรื่องสุดฝัน
แต่แข็งใจทหารสั่งให้ยั้งยืน รักษาผืนแผ่นดินสยามในนามนาง
ใครเสี่ยงได้ไบนี่ทุกข์ที่สุด เปรียบประดุจสายฟ้าเข้ามาขวาง
รอนระทมตรมกลับทับทุกทาง หมดทุกอย่างครวครวเคราะห์
จำเพาะเป็นหมันสวดมนต์ภาวนารักษาสัตย์ จะกำจัดความทุกข์สิ้นยุคเข็ญ
จะคลายโรคภัยไม่ล้ำเค็ญ ไม่จำเป็นนอนพักรักษาเอ๋ย

เชื่อมซีไบที่ ๑๖

ที่สิบหก พม่าตั้งสร้างเป็นค่าย บักรงรายล้อมกลางข้างคลองใหญ่
โคกพม่านาคอนจรมานไป เป็นค่ายใหญ่ศาสตราสารพัน
ค่ายนาใหญ่ไทยสู้ปืนคูบ้าน ยิ่งสะพานพม่าถูกชู้ชู้
ต้นทองเหลืองเย็นขนาดขาดไปพลัน แลวกลับหันปืนใหญ่ยิงในกอง
พม่าตื่นฝันอยู่ตายแน่ จะยอมแพ้ก้อบอายเสียตายของ
เรือจอดนอกเข้าไม่ได้ที่ในคลอง แล้วลั่นกลองเล็กทัพออยกลับไป
ใครเสี่ยงได้ไบนี่คตีแพ่ ถึงจะแก้ขึ้นศาลนั้นไม่ไหว
ความเจ็บไข้ไม่บรรเทาให้เบาใจ ลากก่อนใหญ่สูญหายสลายลง
หยุดพูดจาเสียบ้างค่อยยังชั่ว ท่านอย่ามั่ววัดินหาจะพาหลง
เสียสละเงินตราอย่าทะนง ความเที่ยงตรงช่วยได้ไม่ตายเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๑๗

ใบที่สิบเจ็ด พอเสร็จศึกย่าจัน นึกถึงลูกคิดปลุกฝัง
ให้ลูกเทียนเป็นเจ้าของจะต้องตั้ง คิดปลุกฝังเข้าผ้าเจ้าแผ่นดิน
ใครเสี่ยงได้ไบนี่มีคุณค่า นานช้าช้าจะมีซึ่งทรัพย์สิน
ได้ตำแหน่งเลื่อนขั้นขึ้นสูรินทร์ ตามระเบียบกฎหมายฝ่ายปกครอง
นึกอะไรยอมได้อย่างที่คิด หากูชิตก็ได้ชมสุขสมสอง
ช่างสมมาตราคาดหมายได้สมปอง ขอรับรองไบนี่ได้ดีเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๑๘

ที่สิบแปด ย่าจันนำลูกสาว ไปเข้าเฝ้าดินทรป็นสยาม
ลูกสาวชื่อทองมาสง่างาม เป็นเวรยามเฝ้าฟ้าหญิงครอกอุบล
เป็นธิดาองค์เดียวพระองค์โปรด สร้างประโยชน์มากมายฝ่ายบุคคล
แต่นุญน้อยทั้งสองต้องวายชนม์ ทั่วทุกคนทราบข่าวต้องเศร้าใจ
ใครเสี่ยงได้ไบนี่ไม่มีโชค จะเกิดโรคแรงร้ายไม่มองใส
หมั่นพากเพียรภาวนารักษาใจ จะพ้นภัยโรคไม่มาพาล
ถ้ามถึงลามเงินหายไม่ได้เรื่อง คนโกรธเคืองเลวร้ายหลายสถาน
อันไบนี่ในคำของตำนาน ว่าจากบ้านจากตำหนักสักพักก่อน
ค่อยกลับมาบ้านเดิมเริ่มชีวิต พรหมลิขิตเขียนไว้ให้พักผ่อน
นึกถึงคุณบุญสร้างแต่ปางก่อน จะกลับย้อนช่วยได้ให้หายเออยะ

ย

เชื่อมซีไปที่ ๑๙

ที่สิบเก้า พม่าเข้าตีป่าดลอก ป่าละเมาะน้อยใหญ่เอาไฟเผา
จับเด็กเล็กหญิงชายฝ่ายผู้เยาว์ บุกเข้าเราล้มตายลงกายกอง
ตามประวัติบอกมาว่าอย่างนี้ พม่าตีเผาถล่มครั้งที่สอง
ใครเสี่ยงได้ไบนี่ที่หมายปอง เห็นจะต้องร่างร่ากันช้านาน
ถ้าเป็นความก็ต้องแพ่แกไม่ขึ้น ทั้งคู่ขึ้นขาดรักสมัคครสมาน
ความเจ็บไข้ไม่ตายยังทนทาน แต่อาการทรงออย่าหลงเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๐

ที่ยี่สิบ จอมร้างพระบิดา มีโรคอาพาธไม่ขาดสาย
การบ้านเมืองมันก็ยากมากมาย ให้คนไข้นำเรื่องราวเข้ากระทรวง
ไปบอกกล่าวเจ้าเมืองนครศรีฯ หากคนดีช่วยการงานของหลวง
เจ้าเมืองป่วยช่วยประสานงานทั้งปวง หากเขาทวงหนี้ด้วยช่วยเจรจา
ใครเสี่ยงได้ไบนี่จะปลดทุกข์ มีความสุขที่หวังสิ้นกังขา
แต่เจ็บไข้ยังไม่หายคลายกายา เงินได้มาเสียไปเกือบเท่ากัน
ถามเป็นความได้แน่แท้ไม่หมด ถามเรื่องยศมีแท้ไม่แปรผัน
แต่เรื่องคู่วิวาห์ยังช้าครั้น ขอเชิญท่านไมทนาสาธุเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๑

ยี่สิบเอ็ด ระดมพลเกณฑ์คนกล้า เป็นกองหน้าสู้ศึกไม่นึกถอย
พวกรักชาติชายฉกรรจ์เป็นพันร้อย ล้วนไม่น้อยคงกระพันจัดสรรมา
ใครเสี่ยงได้ไบนี่จะมีผล จะมีคนพลพรรคอาภักขา

มีตำแหน่งเคียงข้างนางพระยา โชคชะตาเป็นเดชะพิเศษจริง
ถามความไข้ก็จะคลายได้จึ่งหะ ความชนะลากดีมีทุกสิ่ง
สละทรัพย์สร้างกุศลได้ผลจริง อยันอนนึ่งโมทนาศรัทธาเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๒

ยี่สิบสอง ต่องที่อธิษฐาน ย่ากราบกรานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วกลาง
ช่วยคุ้มครองป้องพลทุกหนทาง พมาขวางเข้ามาให้ปราภัย
ทั้งพ่อท่านเขาเมืองอันเรื่องฤทธิ์ พระแทวชิตซ้ายขวาดังปราศรัย
พระเลื้อเมืองทรงเมืองอันเรื่องไกร เทพไททิพย์ไสดจงโปรดปราน
ใครเสี่ยงไบนี่จะมีทุกข์ จะคอยสุชตอนหลังตั้งบรรหาร
ยังทุกข์หมดรมกลืนฝันอยู่นาน โชคบันดาลเกื้อหนุนพจนเจือ
ถามหาลากก็ได้แต่ไม่มาก เบี้ยเงินฝากเก็บไว้ไม่เหลือ
ต่องอันอนนึ่งคนจนเสี่ยงเครือ เขาแผ่เผื่อเราได้คลายทุกข์เออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๓

ยี่สิบสาม สองยาบนอาจารย์ เข้ากราบกรานยามเช้าเล่าบรรยา
เจ้าปดุงกษัตริย์ของพม่า ยกทัพมาเดือนสามตามคาดหมาย
พระอาจารย์ป้องกันอันตรายกูเมืองไว้สักครั้งตั้งเล่ามา
ช่วยประทานน้ำมนต์ให้ลูกหลาน พวกทหารพร้อมด้วยช่วยรักษา
หากไม่ช่วยคงจะม้วยมรณา พ่อท่านเขาเห็นด้วยช่วยบันดาล
บนบานเสร็จสิ้นคำที่ว่า บันทองฟ้าแปลบเบี่ยงเสี่ยงปาฏิหาริย์
ยามุกจันตันตันเทพประทานจะปลุกศาลขึ้นให้เห็นเป็นความจริง
ใครเสี่ยงไบนี่มีคนช่วย ประกอบด้วยมากมายทั้งชายหญิง
ถามหาลากยังไกลไม่ไหวดัง อยู่หนึ่งนึ่งดีร้ายได้เท่ากัน
ถามเรื่องความทุกข์โศกโรคประจำ จงเชื่อคำพุทธคุณอย่าหุนหัน
ถามคติติดตัวอย่าพัวพัน ไม่กัวันคงจะพ้นทนทุกข์เออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๔

ยี่สิบสี่ ฉลองชัยชนะ พิธีพระมนิราห์มาทุกแห่ง
หนังลิเกเพลงบอกออกแสดง จุดไฟแสงคบเพลิงระเริงกัน
ที่ในค่ายบ้านเคียนติตบางใหญ่ ทั้งแขกไทยอ้อมเอมเกษมสันต์
ให้พรชัยเจริญสุขแม่มุกจัน นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติเรา
ใครเสี่ยงไบนี่ไม่ตรีจิต มีคู่ซิดรักไ่วไม่อายุเขา
คนหวงแหนแน่นหนาชะตาเรา อย่าดูเขาคิดคำหากำไร
จะชื่นชมสมจิตรที่คิดไว้ ความเจ็บไข้หายกายได้สุกใส
ลากก็ตีก็มากไม่ยากใจ จงฝึกฝั้เรื่องบุญนะคุณเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๕

ยี่สิบห้า พระยาถกลางเทียน หนังสือเวียนท่องตรามาสืบถาม
เลื่อนเป็นพระยาเพชรศรีศรีสงคราม เลื่องลือนามเข้าเฝ้าเจ้านคร
ได้สร้างงานเอาไว้ไพเราะภู ได้รับยศคนเห็นเป็นอนุสรณ์
ใครเสี่ยงไบนี่ได้โชคดีมีแน่นอน จะเริ่มต้นอนาคตแรงจดจำ
ถามถึงลากสิ่งของที่ต้องใช้ คงจะได้ผู้ซุบซุบอุปถัมภ์
ครวใจเจ็บป่วยยศถาอุตสาห์ท่า จะเรียนจำกัวหน้าอย่าช้าเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๖

ยี่สิบหก พระยาพุทธราชาภู มีอำนาจเป็นผู้รั้งอันกว้างใหญ่
เมืองภูเก็ตกลางเทียนเวียนมาไป ได้เป็นใหญ่เลื่อนขั้นขึ้นพระยา
ใครเสี่ยงไบนี่มีแต่หนัก ต้องป้องกันขุ่นนอยคอยรักษา
เป็นนายคนดิอิน โคนนินทา โคนดูคำลับหลังทุกครั้งครว
ถามความไข้ทรงไ่วพอได้ช่วย ยังไม่รวยคนไม่ลือให้อื้อฉาว
ทองฟ้ามัววราศรีไม่มีดาว ต่องนอนอนนึ่งไปก่อนอย่ารอนเออยะ

เชื่อมซีไปที่ ๒๗

ยี่สิบเจ็ด เมืองกลางทางบ้านคอน อนุสรณ์ที่ว่าการเมืองกลาง
พระยาณรงค์เรื่องฤทธิ์คิปปูทาง ได้เสริมสร้างกำแพงแรงตราตรึง
จันทร์โจนวงศ์ตระกูลประยูรศักดิ์ เป็นที่รักเคารพอนอบนบถึง
เสียงได้โบนหรืออย่าดื้อดิ่ง สักวันหนึ่งได้ประโยชน์คนโปรดปราน
จะเลื่อนชั้นจัดแจงแบ่งหน้าที่ ยังคนดีปลุกรักสมัครสมาน
ทั้งลาภยศมีได้ในไม่นาน ขอจบการเชื่อมซีเท่านี้เถิด

เชื่อมซีไปที่ ๒๘

ยี่สิบแปด เมืองกลางข้างบ้านเคียน ที่โล่งเตียนข้างคลองบางใหญ่
จอมร้างสร้างตึนพม่านุกมาไป ค่ายนาใหญ่นางด้งรู้จักกัน
พระยาพิมลสามีของท่านยาเชื้อพระยาสามีที่แข็งขัน
มีสุหร่ายอยู่ในค้ายหมายสำคัญ คนทุกวันจำได้ชี้ให้ดู
ถ้าใครเสี่ยงได้ไม่หลอกจะบอกให้ เขาจะบายเรื่องร้ายระคายหู
อย่าหลงเชื่อพี่น้องคิดตรองดู ถามหาคุชิตชมยั้งมนาน
ถามความไขว่คลายยังไม่ม้วย ถามลาภด้วยยังขาดไม่มาตฐาน
เงินยังไกลนานไปต่อพบพาน ขอจบการสวัสดีเท่านี้เถิด

เชื่อมซีไปที่ ๒๙

ยี่สิบเก้า บางโรงเมืองกลาง เป็นโครงสร้างปะการังหมดทั้งแถว
เป็นท่าเรือขนตึนถลุงแล้ว มีเรือแจวบรรทุกถ่านผ่านเข้ามา
ไว้ถลุงตึนถลุงแล้วนำออก เรือในนอกเข้าได้ไม่กังขา
กลางเขตเมืองเลื่องลือชา เป็นบุตราของท่านพระยาหลวงทับ
ใครเสี่ยงได้โบนนี้ไม่ดีร้าย ประทั่งกายไปก่อนเหมือนนอนหลับ
อันเรื่องร้ายไม่มี ดีไม่กลับ ต้องยอมรับมีชดุมรักษากาย
ถามเจ็บไข้ของเราเขาไม่หนัก ลากยังชักแซ่เขื่อนมาเลื่อนหาย
หมั่นสวดมนต์เสียบางประทั่งกาย จะสุขได้ธรรมะช่วยไว้ด้วยเถิด

เชื่อมซีไปที่ ๓๐

ที่สามสิบ หลักเมืองมีสี่หลัก เขาได้ปักไว้สิ้นทั่วถิ่นฐาน
หนึ่งเมืองใหม่สองท่าเรือเหลือประมาณ สามที่บ้านป่าสักปักกันเกราะ
สี่ทะเลพังอยู่ไกลที่ชายหาด ถึงคลื่นสาดก็ไม่เข้าไม่ตำเสา
ใครเสี่ยงได้โบนดีไม่เบา จะบรรเทาเจ็บไข้ก็ได้คลาย
อันเงินทองของรักก็จักพบ จะประสานเงินเบี้ยไม่เสียหาย
ทั้งถอยความที่มีระคิดค้าย ก็หายกลับไปลับไม่กลับมา
คนที่คิดไว้ได้สมอารมณ์คิด รักคู่ซิดก็จะได้เสนาหา
หยุดทำนายนกันเท่านี้ที่มีมา โมทนาวิดม่วงหมดหวังเถิด

เลียบ ชนะศึก

ชุมทรัพย์วัฒนธรรมกลาง

อารีรัตน์ ปานรักษ์

วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. มรภ.

บันทึกไว้ใน www.phuketculture.com

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546

ย

[สมหมาย ปันพุทธศิลป์](#)

คัดลอกไว้ใน www.phuketdata.net

